

อัดฉีดหลักสูตรอาชีพเด็กม.3เรียนทุกคน

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2560

ศธ.เดินหน้าขยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน สู่เด็กม.3 มอบ กศจ.-เขตพื้นที่ฯ สํารวจสถานประกอบการ ทำข้อตกลง เน้นไกลสถานศึกษาเป็นหลัก เริ่มปิดภาคเรียน ต.ค.ปี 60 นี้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายกฯ ได้ชื่นชมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน หรือ Education to Employment : Vocational Boot Camp ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมทั้งยังแนะว่าอยากให้มีการขยายโครงการลักษณะดังกล่าวไปถึงนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินงานนั้นจะเป็นวิชาบังคับหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้แก่เด็ก ม.3 ทุกคน ไซเวลาการฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ 2 สัปดาห์ โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมนี้ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสำรวจว่ามีสถานประกอบการใดบ้างทั้งของรัฐและเอกชนที่จะสามารถจัดส่งนักเรียนไปฝึกงาน เช่น โรงงาน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น จากนั้นให้ทำข้อตกลงกับสถานประกอบการ และสถานที่ฝึกงานนั้นจะเน้นบริเวณไกลสถานศึกษาเป็นหลัก

"โรงเรียนจะสำรวจเด็กก่อนออกไปฝึกอาชีพด้วยความสนใจที่อยากจะฝึกทักษะอาชีพในด้านไหน และการทำข้อตกลงกับสถานประกอบการ เราไม่ได้เน้นการรู้ใบแรงงานผู้เรียน แต่มีความต้องการให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพต่างๆ รวมถึงจะต้องมีการปฐมนิเทศเด็กก่อนออกไปฝึกงานด้วย หลังจากนั้น สพฐ.จะมารวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล ว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีความถนัดสนใจด้านวิชาชีพมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปรับรูปแบบการแนะแนวที่ไซครูมาพูดคุย แต่เป็นเด็กที่ได้ออกไปสัมผัสงานอาชีพของจริง จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่าชอบหรือไม่ชอบ ดังนั้นหากเด็กคนใดสนใจอยากเรียนอาชีพ สอศ.ก็จะเขามารับช่วงต่อและให้โควตาพิเศษเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้ทันที" ปลัด ศธ.กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560](#)